



สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
Library and Learning Center

Newsletter

Library and Learning Center



<http://www.clm.up.ac.th/v1/newsletter.php>



0 5446 6705

ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 - 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อการบรรยาย "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรเมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย และแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

ประเภทข่าว : 1. ด้านบริการวิชาการ
#SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG16 #SDG17



ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
หัวข้อการบรรยาย "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์"

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาริต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาริต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้แนะนำบริการต่าง ๆ รวมถึงแนะนำพื้นที่ให้บริการภายในอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้



สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาริต มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว.)
ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้



ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร จัดโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำและสร้างแรง
จูงใจในการเขียนหนังสือ รวมถึงข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม
2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์
QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูล โทร. 0 5446 6666
ต่อ 3531



CHIANG MAI
UNIVERSITY PRESS

CMU PRESS

ROAD SHOW

◆ แนะนำสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

◆ สร้างแรงจูงใจ
ในการเขียนหนังสือ

◆ ข้อบกพร่องที่พบบ่อย
ในการเขียนหนังสือ

โดย ศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พานิชย์
บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฯ.



วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566



ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรณันท์ ผศ.ดร.นรินธรณ์ นนทมาลัย และนางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกุล

บรรณาธิการ: นางสาววิไล จันทรแก้ว, นางสาวเจนจิรา คำหล่อ

กองบรรณาธิการ: นายวิชัยนนท์ มณีชาติ นายเปรมยุทธ พุริ์มไพบุลย์ นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม และนางสาวนิชาภา ปุณณปวัน



m.me/up.cmu



ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา



@wfj6314r



0 5446 6705



http://www.cmu.up.ac.th